

Số: 120/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 1987

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC MÁY TRONG
TOÀN THÀNH PHỐ

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện các quy định về giá nước và định mức tiêu thụ được dùng cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố như sau:

1) Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 1987 (kỳ hóa đơn 9 + 10) giá nước máy tiêu thụ được quy định:

a) Nước dùng cho sinh hoạt tính giá 5đ/m³ cho các đối tượng nhân dân, cán bộ công nhân viên, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà trẻ, công viên, lực lượng vũ trang, quân đội, công an.

Nước sử dụng vượt quá định mức 4m³/người/tháng áp dụng giá 10đ/m³.

b) Nước dùng cho sản xuất tính giá 10đ/m³ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nước sử dụng vượt quá định mức ghi trong hợp đồng ký kết với Công ty cấp nước thì áp dụng giá lũy tiến.

c) Nước dùng cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ thu với giá 15đ/m³ cho các cơ sở hợp tác kinh doanh, các cơ sở dịch vụ kinh doanh tập thể, cá thể, tư nhân và các cơ sở sản xuất nước đá kể cả các xí nghiệp quốc doanh sản xuất nước đá.

Nước sử dụng vượt quá định mức ghi trong hợp đồng ký kết với Công ty cấp nước thì áp dụng giá lũy tiến.

d) Công ty cấp nước được thu tiền nước bằng ngoại tệ đối với các cơ quan của thành phố và cơ quan Trung ương sản xuất có thu ngoại tệ, số ngoại tệ này cho phép Công ty cấp nước được sử dụng để đầu tư trang thiết bị cho ngành nước.

2) Khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn không nộp vào ngân sách thành phố, Công ty cấp nước được giữ lại ở tài khoản của Công ty để sửa chữa nâng cấp

các công trình cấp nước của thành phố.

Tình hình cung cấp nước cho nhân dân thành phố từ nay đến năm 1990 còn nhiều khó khăn, khả năng sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành, các cấp, đoàn thể, Ủy ban mặt trận các cấp vận động, tuyên truyền nhân dân tự giác thực hiện nghiêm chỉnh giá nước mới và có kế hoạch sử dụng hết sức tiết kiệm nước trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đối với các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp, hóa chất, dệt, nhuộm, làm giấy, thực phẩm, đồ hộp, thủy hải sản... phải tận dụng giếng nước bán công nghiệp tự có nhằm tiết kiệm lượng nước tinh khiết của nguồn nước cung cấp.

Công ty cấp nước cần ứng dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật, hạn chế tiêu hao năng lượng, vật tư hóa chất, chống thất thoát, thất thu nguồn nước, chống sử dụng nước lãng phí ở các nơi công cộng, khu tập thể, cơ quan, doanh trại quân đội, Công an... phấn đấu và đảm bảo đủ bù đắp kinh phí sản xuất và có lãi định mức cho sản xuất ngành nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nam